

BÁO CÁO

Tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

UBND thị xã Hương Trà nhận được Công văn số 54/QLTTTTH-NVTH ngày 12/12/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng báo cáo tổng kết năm 2023, UBND thị xã Hương Trà báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. Khái quát tình hình

Tình hình thị trường hàng hóa lưu thông trên địa bàn thị xã năm 2023 nhìn chung ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ diễn ra bình thường, hàng hóa kinh doanh trên thị trường đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân; không có hiện tượng sốt hàng, sốt giá vào các thời điểm nhu cầu tiêu dùng xã hội tăng cao.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, các lực lượng chức năng vẫn còn phát hiện, xử lý một số hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. Các hành vi vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

II. Kết quả hoạt động của các lực lượng chức năng

1. Công tác tham mưu, điều hành, chỉ đạo

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/TTH về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cụ thể: Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; Kế hoạch số 185/KH-BCĐ389 ngày 25/10/2022 của Ban Chỉ đạo 389/TTH triển khai thực hiện Kế hoạch 92/KH-BCĐ389 ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa; Kế hoạch 204/KH-BCĐ389 ngày 21/12/2022 của Ban Chỉ đạo 389/TTH triển khai Kế hoạch số 111/KH-BCĐ389 ngày 22/11/2022

của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Đã chỉ đạo các ban ngành liên quan, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hoạt động thương mại; tổ chức phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục trong Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm; vận động Nhân dân tố giác các hành vi vi phạm; phối hợp với các ngành chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

2. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Trong năm 2023, qua công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ngày 03/10/2023, Công an thị xã bắt, khởi tố 01 vụ/01 bị can về hành vi vận chuyển hàng cấm; tang vật, phương tiện, gồm: xe ô tô 16 chỗ BKS 74B-003.35 và 242 cây thuốc lá Jet (tương đương 2.420 bao thuốc lá Jet); phát hiện 04 vụ, xử lý 03 vụ/03 đối tượng vi phạm quy định về lĩnh vực kinh tế, phạt tiền 9.000.000 đồng, cụ thể:

+ Kiểm tra 01 cơ sở kinh doanh tạp hóa tại xã Hương Toàn phát hiện 07 bao thuốc lá điều nhập lậu. Công an thị xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu, phạt tiền 2.000.000 đồng; tịch thu, tiêu hủy số thuốc lá trên.

+ Kiểm tra 01 cơ sở kinh doanh tạp hóa tại xã Bình Tiến phát hiện 12 bao thuốc lá điều nhập lậu. Công an thị xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu, phạt tiền 2.000.000 đồng; tịch thu, tiêu hủy số thuốc lá trên.

+ Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực buôn bán hàng online (Shop Vân cao), địa chỉ: phường Hương Chử, thị xã Hương Trà, quá trình kiểm tra phát hiện 322 sản phẩm của 10 loại mặt hàng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an thị xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, phạt tiền 5.000.000 đồng; tịch thu, tiêu hủy đối với số sản phẩm nói trên.

Ngày 3/4/2023, quá trình thực hiện kế hoạch tuần tra giao thông, Công an thị xã Hương Trà phát hiện, kiểm tra 01 đối tượng sử dụng xe mô tô vận chuyển 1.450 bao thuốc lá Jet nhập lậu. Đối tượng dừng xe và bỏ chạy để lại tang vật và phương tiện. Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ xử lý.

3. Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh

Năm 2023, đã triển khai các đợt kiểm tra:

- Kiểm tra liên ngành VSATTP dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội Xuân 2023, dịp Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu. Tổng số đoàn kiểm tra: 26. Trong đó:

+ Tuyên thị xã:

Số đoàn kiểm tra: 2 đoàn. Tổng số cơ sở được kiểm tra là 65 cơ sở, số cơ sở đạt 52 cơ sở, tỷ lệ đạt 80%. Lập biên bản vi phạm hành chính 7 cơ sở và chuyển hồ sơ về UBND các xã phường đề ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 11.000.000 đồng.

Xét nghiệm nhanh 10 mẫu chả, trong đó có 0 mẫu dương tính với hàn the.

Xét nghiệm nhanh 10 mẫu chén đĩa, có 3 mẫu không đạt chiếm tỷ lệ 30%.

+ Tuyên xã, phường:

Số đoàn kiểm tra: 24 đoàn. Số cơ sở được kiểm tra: 212 cơ sở. Số cơ sở đạt: 161 cơ sở, tỷ lệ đạt 75,9%. Lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 1 cơ sở với số tiền 750.000đ.

Xét nghiệm nhanh 09 mẫu chén đĩa, có 02 mẫu không đạt chiếm tỷ lệ 22,2%.

- Phối hợp Chi cục ATVSTP tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại bếp ăn tập thể ở các trường học trên địa bàn. Tổng số trường học có bếp ăn được kiểm tra: 10 trường. Đa số các trường nghiêm túc thực hiện các quy định đảm bảo ATTP tại bếp ăn tập thể.

- Giám sát ATTP tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn. Sau kỳ thi an toàn.

- Kiểm tra hoạt động và hỗ trợ củng cố hồ sơ chương trình tại 9 các xã, phường.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các lễ hội, bữa ăn đông người, trong năm đề hạn chế đến mức thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm đông người xảy ra trên địa bàn thị xã. Từ đầu năm đến nay, tại tuyên thị xã và tuyên xã phường đã giám sát tổng cộng 167 bữa ăn đông người với tổng số thực khách khoảng 53.000 người. Sau lễ hội không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hộ sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch thú y đối với một số mặt hàng như: thịt gia súc, gia cầm; các chủ giết mổ gia súc; tổ kiểm tra vệ sinh thú y các cụm thường xuyên hoạt động để kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác thú y.

4. Công tác kiểm tra, kiểm soát trên các lĩnh vực khác

a) Về lĩnh vực chống thất thu thuế

Năm 2023, Chi cục Thuế khu vực Hương Điền đã triển khai kiểm tra, kết quả cụ thể như sau:

Qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế đã phát hiện hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế, phí phải nộp của 38 doanh nghiệp, tăng 06 doanh nghiệp so cùng kỳ và đã xử phạt, truy thu với tổng số tiền: 1.233 triệu đồng, bằng 105% so với cùng kỳ năm trước (*Trong đó: Truy thu thuế, xử phạt chậm nộp tiền thuế: 938,3 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính: 294,5 triệu đồng*).

b) Về lĩnh vực phòng, chống phá rừng, mua bán, vận chuyển và chế biến lâm sản trái phép

Trong năm 2023, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà đã thụ lý, xử lý 14 vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp, xử lý tịch thu 9,511 m³ gỗ các loại, 05 cá thể Rùa núi vàng, tổng số tiền phạt: 21.750.000 đồng.

c) Về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Trong thời gian từ ngày 16/12/2022 đến hết ngày 15/12/2023, có 25 tin và 15 bài viết, phóng sự về chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, an toàn thực phẩm trên địa bàn.

d) Công tác tuyên truyền, vận động

Công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã tuyên truyền, phản ánh kịp thời các đối tượng vi phạm, các vụ việc điển hình để khuyến cáo người tiêu dùng và ngăn chặn phát sinh vi phạm; thường xuyên có các phóng sự về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

III. Nhận xét, đánh giá

1. Thuận lợi

Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng và sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tập trung vào một số nhóm mặt hàng, lĩnh vực, địa bàn là điểm nóng, phức tạp. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, tạo mối liên kết, chia sẻ thông tin về tình hình, đối tượng, phương thức thủ đoạn hoạt động từ đó giúp các lực lượng chức năng chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh ngăn chặn hiệu quả.

Lãnh đạo các ngành chức năng, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ đạo 389/TTH.

2. Khó khăn, tồn tại

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại chưa đi vào chiều sâu, chưa phát hiện được các đường dây buôn lậu lớn.

Trên thực tế tình trạng hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn còn bày bán trên thị trường khá nhiều, cả phương thức bán hàng truyền thống và bán hàng online, các thủ đoạn của các đối tượng ngày càng hoạt động tinh vi, xảo quyệt. Do đó công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn gặp nhiều khó khăn.

Nhận thức của người dân về hàng hóa nhập lậu, hàng giả còn nhiều hạn chế. Đa số người tiêu dùng chưa chú trọng sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn, các sản phẩm hàng hóa giá rẻ vẫn được ưa chuộng, do đó tạo điều kiện cho các đối tượng vi phạm, làm ảnh hưởng lớn đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản: Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá; Kế hoạch số 224/KH-BCĐ ngày 19/12/2020 của Ban Chỉ đạo 389/TTH triển khai thực hiện Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 ngày 09/10/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; Kế hoạch số 185/KH-BCĐ389 ngày 25/10/2022 của Ban Chỉ đạo

389/TTH triển khai thực hiện Kế hoạch 92/KH-BCĐ389 ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng để mọi người hiểu rõ tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Quản lý tốt các hoạt động hội chợ, triển lãm, khuyến mãi trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo Đoàn Kiểm tra liên ngành của thị xã phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, bán hàng không niêm yết giá, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh các ngành nghề, mặt hàng cấm kinh doanh, mặt hàng hạn chế kinh doanh và mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Phối hợp kiểm tra về đo lường và chất lượng hàng hóa; chú trọng các mặt hàng như: rượu, bia, thuốc lá, xăng dầu, gas, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm chế biến sẵn,...

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã tăng cường thời lượng phát sóng các tin tức, phóng sự chuyên đề, xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đưa tin kịp thời các vụ việc vi phạm bị các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, đơn vị liên quan nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để đấu tranh có hiệu quả trên lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

V. Kiến nghị

Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các ban ngành chức năng của thị xã thường xuyên tiến hành kiểm tra định kỳ theo quý hoặc đột xuất nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, UBND thị xã Hương Trà gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/TTH tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Cơ quan Thường trực BCĐ 389/TTH;
- Chủ tịch và các PCT UBND thị xã;
- Phòng Kinh tế;
- CVP, CVKT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Hà

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ**

**PHỤ LỤC
THỐNG KÊ CÁC VỤ VI PHẠM**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã Hương Trà)

STT	SỐ VỤ VI PHẠM				Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính (triệu đồng)	Số đối tượng vi phạm
	Buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu	Gian lận thương mại, gian lận Thuế	Hàng giả, hàng nhái, vi phạm Sở hữu trí tuệ	Cộng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)+(3)+(4)	(6)	(7)
1	7	38		45		45

Người lập biểu

Đào Thị Minh Hạnh
Số ĐT liên hệ: 0909428872

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ**

**PHỤ LỤC
KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã Hương Trà)

STT	Số vụ xử lý vi phạm hành chính	SỐ TIỀN (Triệu đồng)				Trị giá (ước tính) tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý (triệu đồng)	Trị giá hàng tiêu hủy trong kỳ (triệu đồng)
		Số tiền phạt	Tiền phạt bổ sung, truy thu thuế	Tiền bán thanh lý hàng tịch thu	Cộng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)	(7)	(8)
1	14	21,75	0	0	21,75	0	0
2	38	1.233	938,3	0	2.171,3	0	0

Người lập biểu

Đào Thị Minh Hạnh
Số ĐT liên hệ: 0909428872

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ****PHỤ LỤC
KẾT QUẢ XỬ LÝ HÌNH SỰ**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã Hương Trà)

STT	Số vụ khởi tố	Số đối tượng bị khởi tố	Trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý (triệu đồng)	Tiền bán tang vật tịch thu (triệu đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	01	01	<i>(không ước tính được giá trị tang vật tịch thu)</i>	-
Tổng cộng		01	-	-

Người lập biểu

Đào Thị Minh Hạnh
Số ĐT liên hệ: 0909428872

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ**

**PHỤ LỤC
THỐNG KÊ HÀNG HÓA VI PHẠM**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã Hương Trà)

STT	Tên mặt hàng	Đơn vị tính	Số lượng
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Thuốc lá lậu các loại	Bao	3889
2	Ma túy Ketamin và MDMA	Gam	559,45
3	Gỗ kiềng tự nhiên	m ³	1,5
4	Gỗ các loại	m ³	9,511
5	Bánh kẹo, mỹ phẩm các loại	Sản phẩm	322

Người lập biểu

Đào Thị Minh Hạnh
Số ĐT liên hệ: 0909428872

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ**

**PHỤ LỤC
VỤ VIỆC VI PHẠM ĐIỂN HÌNH**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã Hương Trà)

STT	NỘI DUNG VỤ VIỆC
1	Ngày 09/02/2023, Đội CSĐTTP về KT-MT Công an thị xã đã phối hợp Công an xã Hương Bình, Chi cục Kiểm lâm Hương Trà kiểm tra, phát hiện đối tượng Hồ Ngọc Thành đang nuôi nhốt 09 cá thể động vật hoang dã (cây vôi hương) nhóm IIB trái phép. Công an thị xã đã phối hợp các cơ quan ban ngành liên quan XPVP hành chính với mức 3.000.000đ đồng thời phối hợp Kiểm Lâm, BQL khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền... thả 09 cá thể động vật hoang dã về rừng tự nhiên.
2	Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-CATX-GTTT ngày 31/3/2023 về tuần tra, kiểm soát giao thông, trật tự của Công an thị xã Hương Trà. Vào lúc 18h 47 phút, ngày 03/4/2023, tại km 813+100 Quốc lộ 1A, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà Tổ công tác Công an thị xã đã phát hiện 01 đối tượng khả nghi liên quan đến vận chuyển hàng cấm đang điều khiển phương tiện xe mô tô đi từ hướng tỉnh Quảng Trị vào thành phố Huế. Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, sau đó đối tượng đã bỏ chạy, để lại tang vật, phương tiện gồm: 145 cây thuốc lá có nhãn hiệu Jet và 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, BKS: 53V3 2445. Hiện Công an thị xã Hương Trà đang xác minh, xử lý.
3	Ngày 31/5/2023, Công an thị xã phối hợp BQL Phòng hộ Sông Hương, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà kiểm tra, phát hiện bắt quả tang nhóm 04 đối tượng trú tại xã Bình Tiến, Hương Trà có hành vi khai thác 46 khúc gỗ kiền tự nhiên trái phép tại rừng phòng hộ Sông Hương.
4	Ngày 8/6/2023. Đội CSĐTTP về KT-MT Công an thị xã đã phối hợp Công an phường Tứ Hạ bắt quả tang đối tượng Hoàng Tài trú tại TDP Lại Bảng 2, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà đang tàng trữ 2,3g ma túy Ketamin và MDMA tại phòng 405 khách sạn DMH, 58 Cách Mạng Tháng 8, Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Qua đấu tranh, khai thác, phát hiện Trần Kim Tài sinh năm 1988, tạm trú tại 27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Đông, Tp Huế là đối tượng bán ma túy. Đội CSĐTTP về KT-MT Công an thị xã Hương Trà đã lập Chuyên án truy xét để bắt đối tượng. Vào lúc 9h30 ngày 14/6/2023, Đội CSĐTTP về KT-MT đã phá Chuyên án truy xét bắt giữ đối tượng Trần Kim Tài về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
5	Ngày 14/6/2023, Đội CSĐTTP về KT-MT Công an thị xã phối hợp Công an phường Hương Chữ phá Chuyên án bắt quả tang đối tượng Hà Xuân Lợi, sinh năm 1994, trú tại TDP La Chữ Trung, phường Hương Chữ, Hương Trà về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại nơi ở đối tượng 557,15g ma túy trong đó có 488,18g ma túy Ketamin và 160 viên ma túy MDMA (khối lượng: 68,24g).

Người lập biểu

Đào Thị Minh Hạnh
Số ĐT liên hệ: 0909428872

